

HIỂU VÀ THƯƠNG TRẺ TỰ KỶ CHÙA HỘI PHƯỚC THẮP SÁNG ĐÈN XANH DƯƠNG (LIGHT IT UP BLUE)

Thánh Minh

NEW MEXICO: Ngày 02 tháng 4 năm 2016, nhân kỷ niệm khánh vía Bồ Tát Quán Thế Âm, Chùa Hội Phước New Mexico hòa đồng cùng hàng triệu người trên thế giới sẽ thắp sáng đèn xanh dương (Light it up blue) cùng nhau truyền tải thông điệp hiểu và thương đến cộng đồng tự kỷ. Lạy Phật Quán Âm gia hộ mọi người sống bình an và cầu nguyện cho những người bệnh sớm được cải thiện để phát huy tốt nhất tiềm năng của bản thân, sống hạnh phúc và có ý nghĩa.

Kính mời quý đồng hương, quý phật tử về Chùa Hội Phước, tọa lạc tại địa chỉ **8624 Zuni Rd, SE, Albuquerque NM 87108** để tham dự và góp lời cầu nguyện.

Được biết theo thống kê năm 2015, tại Hoa Kỳ trung bình cứ 68 trẻ sinh ra thì trong đó có 1 đứa trẻ mắc tự kỷ (Autism) và khoảng 70 triệu người trên toàn thế giới. Hội chứng tự kỷ là một rối loạn thần kinh có ảnh hưởng đến sự phát triển của não, làm cản trở giao tiếp và tương tác của một người. Hội đồng thế giới y khoa đã minh định điều đó. Nhưng trên đời này, có nhiều ánh mắt vẫn chưa hiểu, có những ánh nhìn quá khắt khe và tỏ thái độ khinh bỉ, kỳ thị người tự kỷ; trách móc cha mẹ có con tự kỷ là ăn ở ác độc và gia đình vô phước. Những lời nói tương chừng vô thường vô phật đó đã làm khổ cho những người cha, người mẹ thêm hoang mang và dễ dẫn đến trầm cảm. Do đó, từ năm 2007, Liên hiệp quốc chọn ngày 02/4 hằng năm là "Ngày Thế giới nhận thức về chứng tự kỷ" nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về hội chứng này.

Nghị quyết Ngày Thế giới Tự kỷ Nhận thức (WAAD – World Autism Awareness Day) có bốn thành phần chính:

- 1) Chọn ngày 02 Tháng Tư hàng năm là WAAD.
- 2) Sự tham gia của các tổ chức LHQ, các nước thành viên, các tổ chức phi chính phủ, tư nhân và công cộng trong WAAD.
- 3) Nâng cao nhận thức của chứng tự kỷ trên tất cả các cấp trong xã hội.
- 4) Tổng thư ký nên cung cấp thông điệp này đến các nước thành viên và tất cả các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc. Cuối cùng, có một trang web "Ngày Thế giới Nhận thức Tự kỷ" để cung cấp tài liệu và đề xuất về cách tham gia vào WAAD cũng như một danh sách các hoạt động hiện tại của quốc gia khác nhau và các tổ chức đang tiến hành để kỷ niệm WAAD.

Tổng thư ký liên hiệp quốc, ông Ban Ki-Moon đã phát biểu: "Ngày thế giới nâng cao nhận thức về bệnh tự kỷ là cơ hội để chúc mừng những tư duy sáng tạo của con người đối với các chứng rối loạn tự kỷ, và cũng là cơ hội để chúng ta đổi mới cam kết nhằm mục đích giúp các bệnh nhân tự kỷ nhận ra các tiềm năng to lớn của chính họ," và ông đã nói, "Tôi trân trọng những cuộc gặp gỡ của tôi với các cá nhân bị ảnh hưởng bởi bệnh tự kỷ - bao gồm cha mẹ, trẻ em, giáo viên và bạn bè. Sức mạnh của họ là nguồn cảm hứng cho mọi người khác. Họ xứng đáng có được tất cả các cơ hội có thể dành cho giáo dục, việc làm và hội nhập."

Suzanne và Bob Wright, 2 nhà đồng sáng lập Autism Speaks đã phát biểu: "Cả thế giới xích lại gần nhau trong một tiếng nói mạnh mẽ thông qua **Light It Up Blue**. Chúng ta phải cùng nhau truyền tải một thông điệp của tình thương, sự cảm thông và hy vọng cho cộng đồng tự kỷ trên toàn cầu bằng các chiến dịch hỗ trợ toàn diện đáp ứng như cầu của họ trong suốt cuộc đời." Tin vui ấy ngày càng lan nhanh, Ngày 02 tháng 4 năm 2015 có nhiều tổ chức và cá nhân đang tích cực hơn giúp nâng cao nhận thức về hội chứng này. Bức tượng Phật tại Hyogo (Nhật Bản) được phủ một màu xanh để kỷ niệm **Tháng Nhận thức về Tự kỷ**. Hơn 2.000 danh thắng trên thế giới được "chuyển" thành màu xanh trong chiến dịch "Light It Up Blue," đánh dấu sự kiện hướng về người tự kỷ.

Bồ tát Quán Thế Âm là hiện thân của tình thương và hiểu biết, là đấng mẹ hiền, luôn luôn lắng nghe và hiểu rõ những gì mà đàn con đang gánh chịu. Kỷ niệm khánh vía của Ngài là dịp chúng ta thực tập trở về với thông điệp Hiểu và Thương. Hiểu những người bị chứng tự kỷ có tiềm năng rất lớn. Hầu hết họ đều có các kỹ năng đáng chú ý liên quan đến thị giác, nghệ thuật hay khoa học. Thương vì họ thiếu may mắn, khác biệt với chúng ta từ đó có những ánh nhìn không thiện cảm của xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau thắp lên một ngọn đèn xanh, một ánh mắt cảm thông, hiểu và thương để cuộc sống của những người thiếu may mắn và gia đình bớt

khổ thêm vui. Chùa Hội Phước cung kính dâng lên đấng mẹ hiền tằm thanh cứu khổ trong ngày kỷ niệm khánh vía với những ngọn đèn màu xanh sẽ được tỏa sáng trong mùa lễ hội năm nay.

Thánh Minh